



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง อ.ร่องกวาง จ.แพร่ ๕๕๑๔๐

ที่ พร ๐๔๓๓.๑./ ๒๕๕

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเรียไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสอ.ร่องกวาง

เรียน สาธารณสุขอำเภอร่องกวาง

ด้วยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง ได้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในระบบรายงานการเรียไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) MSRS นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง ขอรายงานผลการเรียไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้บริหารรับทราบ และขออนุมัตินำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกวางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต

จิรายุ เชียงทา

(นายจิรายุ เชียงทา)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เรียน สาธารณสุขอำเภอร่องกวาง

- เพื่อโปรดทราบ

นายเกียรติศักดิ์ ทิพยกมลพันธ์

(นายเกียรติศักดิ์ ทิพยกมลพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- สมชาย

(นายสมชาย โลกคำสือ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอร่องกวาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง วัน/เดือน/ปี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>หัวข้อ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรียไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. บันทึกเสนอ ผบ.ท. รับทราบรายงานการเรียไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. รายงานการเรียไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS</p> <p>Link ภายนอก :ไม่มี..... หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล เกียรติศักดิ์ ทิพยกมลพันธ์ (นายเกียรติศักดิ์ ทิพยกมลพันธ์) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง สมชาย โลกคำลือ (นายสมชาย โลกคำลือ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอร่องกวาง วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จिरายู เชียงทา (นายจिरายู เชียงทา) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	